

สรุปผลการการขับเคลื่อนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ประเด็นพอเพียง

กำหนดเป้าหมายให้บุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด พังงาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้บุคลากร ภายใต้งานไขความรู้อและคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรของสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด พังงาที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

ผลการดำเนินงาน บุคลากรมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้อย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพังงามีการส่งเสริมให้บุคลากรนำอาหารมารับประทาน ร่วมกันภายหลังจากการประชุมประจำเดือนสำนักงานฯ เช่น วันที่ 10 เมษายน 2567 มีการนำปิ่นโตอาหารมารับประทาน ร่วมกัน



ประเด็นกตัญญู

กำหนดเป้าหมาย ให้นักุลากรแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดิน
โดยการดำรง รักษา สืบสานต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด บุคลากรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ที่มีส่วนร่วมในการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี

ผลการดำเนินงาน สำนักงานปลัดจังหวัดพังงา มีการจัด
วัฒนธรรม ประเพณีอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมงานสำคัญต่างๆ



ประเด็นทุจริต

กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมเป็น
เครือข่ายคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพังงา

ตัวชี้วัด

บุคลากรร้อยละ ๕๐ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายคุณธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต

ผลการดำเนินการ สำนักงานปลัดจังหวัดพังงา มีบุคลากรทั้งสิ้น
จำนวน ๓๗ คน (ปัจจุบัน) มีผู้ลงทะเบียนเครือข่ายคุณธรรมต่อต้านการ
ทุจริต จำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๕

ประเด็นด้านวินัย

กำหนดให้บุคลากรรักษาวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ตัวชี้วัด บุคลากรซึ่งถูกดำเนินการทางวินัยไม่เกินร้อยละ ๓ ของบุคลากรทั้งหมด โดยใช้ผลการดำเนินการทางวินัย สำนักงานปลัดจังหวัดพังงา

ผลการดำเนินการ สำนักงานปลัดจังหวัดพังงามี ๓๑ คน มีบุคลากรถูกดำเนินการทางวินัยจำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๐ ต่ำกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด

ประเด็นจิตอาสา

กำหนดให้บุคลากรเป็นจิตอาสาด้านการรักษาความสะอาดใน ๒ ด้าน คือ
ก. ความสะอาดจากใจโดยการยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่
ตนนับถืออย่างน้อย ๑ ข้อ
ข. สะอาดจากขยะ คือ การรักษาความสะอาดรอบกายของคน



ตัวชี้วัด ข้อ ก. คือ จำนวนบุคลากรที่รักษาสะอาดอย่างน้อย ๑ ข้อตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ข้อ ข. คือผลสำรวจความพึงพอใจด้านความสะอาดในสำนักงานจังหวัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

ผลดำเนินการตามข้อ ก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงามีบุคลากรที่ถือศีล
จำนวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๖
ผลดำเนินการตามข้อ ข ดำเนินการสำรวจการรักษาความสะอาดใน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ มีผลความพึงพอใจจำนวน ๑๖
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๐